

Số: 56/BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 7 năm 2010

## BÁO CÁO

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm  
và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2010

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 326 .....
	Ngày: 08.1.7.2010 .....
	Chuyên:.....

### Phần I

## KẾT QUẢ TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

### I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Trong 6 tháng đầu năm 2010, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, sự điều hành tích cực của Ủy ban nhân dân tỉnh và sự chủ động tổ chức thực hiện của các Ngành, các địa phương trong việc phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp; phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm bình ổn kinh tế, không để lạm phát cao theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 34-35%.

Trong 6 tháng đầu năm 2010, kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm 2009 trên hầu hết các ngành, các lĩnh vực trong tỉnh.

### II. PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG TRONG THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI

#### 1. Phong trào thi đua trong phát triển kinh tế:

Trong 6 tháng đầu năm 2010, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của Mặt trận và các hội, đoàn thể đã tích cực vận động, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; Hội Nông dân với phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi"; Hội cựu chiến binh với phong trào thi đua "Hội cựu chiến binh gương mẫu", phát triển mô hình "Hội viên Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi"; Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động phong trào "Hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo"; "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; Thanh niên với phong trào "Tuổi trẻ hành động vì an sinh xã hội". Các Sở, Ban, ngành các huyện, thành phố, các doanh nghiệp với phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phong trào thi đua tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh

doanh; phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của cơ quan, đơn vị, nhiều phong trào thi đua theo chuyên đề, theo lĩnh vực đạt hiệu quả cao đưa các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch của 6 tháng đầu năm 2010 tăng so với cùng kỳ năm 2009.

Phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành khen thưởng, đã tác động tích cực và mang lại hiệu quả thiết thực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác, trong sản xuất kinh doanh và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; từ đó, các đề tài ứng dụng khoa học công nghệ được triển khai phục vụ sản xuất và quản lý, huy động nguồn lực đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh, các tổ chức kinh tế tập thể, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, trong đó:

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 4.028 tỷ đồng tăng 60,6% so với cùng kỳ năm 2009, bằng 46,33% kế hoạch năm; trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng ước đạt 2.258,6 tỷ đồng, tăng 159,2%; dịch vụ ước đạt 1.053,2 tỷ đồng, tăng 11,6%; khu vực nông lâm thủy sản ước đạt 716,2 tỷ đồng, tăng 3,3%.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 7.697 tỷ đồng (theo giá so sánh 1994), tăng 352,8% so cùng kỳ năm 2009 và bằng 50,13% kế hoạch năm.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và tài nguyên - môi trường phát triển khá, trong đó sản xuất nông nghiệp tương đối thuận lợi nên hầu hết các loại cây trồng, nhất là cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Nhiều mô hình chăn nuôi được phát huy và nhân rộng trong nhân dân. Sản lượng thủy sản đánh bắt ước đạt 49.502 tấn, bằng 53,81% kế hoạch năm. Công tác quản lý tàu cá thường xuyên được triển khai. Công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô được tăng cường. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đăng ký đất đai được triển khai theo kế hoạch; triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã đến năm 2020, các địa phương đang tiến hành lập Đề cương và Dự toán quy hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; triển khai công tác kiểm kê đất đai năm 2010...

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 6 tháng ước đạt 8.718,7 tỷ đồng, bằng 51,9% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 179,8 triệu USD, bằng 78,2% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng ước đạt 1.175,2 triệu USD, bằng 36,72% kế hoạch năm. Hoạt động vận tải 6 tháng đầu năm tiếp tục ổn định và phát triển. Doanh thu vận tải và các hoạt động dịch vụ vận tải ước đạt 233,9 tỷ đồng, tăng 16,73% so với cùng kỳ 2009.

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh ước đạt 4.547,78 tỷ đồng, bằng 31,6% dự toán năm; trong đó, thu nội địa ước đạt

1.947,78 tỷ đồng, bằng 21,4% dự toán năm, thu hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 2.500 tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán năm,... Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước đạt 1.998,13 tỷ đồng, bằng 48,7% dự toán năm. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 12.500 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cuối năm 2009.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2010 tăng 0,31% so với tháng trước. So với tháng 12 năm trước, CPI tăng 3,41%, trong đó hầu hết các ngành hàng đều tăng, trừ nhóm bưu chính viễn thông giảm (-1,1%). Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn xây dựng tập trung; nhiều công trình đã đảm bảo tiến độ, nhất là các công trình thuộc chương trình kiên cố hóa trường lớp học, các công trình giao thông,...

Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước theo đúng kế hoạch được phê duyệt. Trong 6 tháng đầu năm 2010, có 14 dự án đầu tư của các nhà đầu tư trong nước được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 3.295 tỷ đồng.

## **2. Phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục phát huy, giải quyết các vấn đề xã hội được kịp thời, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân:**

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn. Tỉnh đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Canh Dàn 2010; tổ chức lễ dâng hương nhân kỷ niệm 104 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tưởng niệm 42 năm ngày xảy ra vụ thảm sát Sơn Mỹ; lễ kỷ niệm 65 năm ngày khởi nghĩa Ba Tơ, kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi; Lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa và khánh thành Khu lưu niệm Đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, kỷ niệm 45 năm ngày Chiến thắng Ba Gia, kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,... và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở các địa phương được tiếp tục duy trì, củng cố. Phong trào thể dục thể thao ở các đơn vị, địa phương tiếp tục phát triển, đã tổ chức thành công các giải khu vực và toàn quốc. Tham gia thi đấu các giải khu vực và toàn quốc, đạt 6 huy chương đồng. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, tổng doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt 103 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch năm; tỉnh đã phối hợp với các địa phương, các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động du lịch chào mừng các ngày lễ lớn; các hoạt động quảng bá du lịch về đảo Lý Sơn và Quảng Ngãi trong dịp Lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa và khánh thành Khu lưu niệm Đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa;...

Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi đã có nhiều nỗ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và phản ánh mọi mặt đời sống xã

hội, phục vụ nhu cầu thông tin, giải trí, văn hóa tinh thần cho nhân dân trên địa bàn tỉnh; đã tập trung tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh: Về tình hình Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 trên địa bàn tỉnh, về hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt nam dùng hàng Việt Nam”, về các gương điển hình học tập và làm theo Bác trong học tập, lao động sản xuất, thi đua yêu nước,... Bên cạnh đó, Đài đã mở các đợt tuyên truyền các ngày Lễ, kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh. Công tác phát thanh, truyền hình được tăng cường, đã mở một số chuyên mục, chuyên đề mới như: chuyên đề Đô thị, bản tin an toàn giao thông,... Tổ chức thành công 12 chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp các chương trình, sự kiện của tỉnh.

Công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được tăng cường. Các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch trong nhân dân, huy động cộng đồng tham gia bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Tổ chức lễ khởi công xây dựng Bệnh viện đa khoa Quốc tế Chợ Rẫy - Quảng Ngãi; thực hiện công tác điều động, luân chuyển bác sĩ tăng cường về tuyến xã, đến nay đã có 182/184 xã có bác sĩ. Đẩy mạnh các hoạt động phòng chống HIV/AIDS; xây dựng kế hoạch, nội dung công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; phấn đấu giảm số trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cả năm còn 20%. Công tác khám, chữa bệnh được quan tâm đúng mức, toàn ngành tiếp tục chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ, nâng cao ý thức, cứu chữa kịp thời các trường hợp khẩn cấp và tổ chức khám, chữa bệnh lưu động phục vụ các xã khó khăn trong tỉnh; tổ chức kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức tiêm chủng mở rộng cho các cháu trong độ tuổi và phụ nữ có thai.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện phong trào “*Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực*”, cuộc vận động “*Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc cho học sinh không đạt tiêu chuẩn lên lớp (học sinh ngồi sai lớp)*” tổ chức vận động cán bộ, giáo viên, học sinh và những nguồn tài trợ khác giúp đỡ cho học sinh đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở để đến lớp với tổng số học sinh là 33.303 em, tổng số tiền là 10,837 tỷ đồng,... Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010 toàn tỉnh có hơn 20.450 thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT, trong đó hệ Giáo dục phổ thông đỗ tốt nghiệp đạt tỷ lệ 96,24%. Hệ giáo dục thường xuyên tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 73,59%; toàn tỉnh có 5 trường đạt tỷ lệ 100% học sinh thi đỗ tốt nghiệp. Tiếp tục triển khai xây dựng, nghiệm thu và đưa vào sử dụng các công trình giáo dục từ các nguồn vốn ADB, chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn kiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên; tổ chức kiểm tra, tổng hợp kết quả duy trì chuẩn phổ

cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và tổ chức hội nghị đánh giá kết quả, tiến độ, triển khai kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2010.

Công tác quản lý lao động - việc làm - tiền lương, quản lý đào tạo nghề, chính sách thương binh - liệt sĩ và người có công, bảo trợ xã hội - phòng chống tệ nạn xã hội và công tác trẻ em, hoạt động Quỹ bảo trợ trẻ em được triển khai theo kế hoạch. Đã giải quyết việc làm cho 16.900 lao động, trong đó tạo việc làm mới cho khoảng 8.100 lao động; đã có 182 người đi xuất khẩu lao động, 70 người đang học giáo dục định hướng và 205 người chờ bay; đã tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm tại các huyện, thành phố và đã có hơn 2.300 lao động đến tư vấn và đăng ký học nghề.

Các chương trình dự án và chính sách đối với đồng bào dân tộc và miền núi được các ngành, địa phương chú trọng triển khai thực hiện,... góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững. Riêng Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ đến nay đã giải ngân 46/120 tỷ đồng, bằng 38% kế hoạch, nhìn chung tiến độ vẫn còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vướng đêùn bù giải phóng mặt bằng, một số chủ đầu tư chưa thường xuyên đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Tiếp tục triển khai chương trình khoa học - công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp và 17 đề tài, dự án khoa học - công nghệ cấp tỉnh chuyển tiếp từ năm 2009 sang; tiếp tục thực hiện 2 dự án thuộc chương trình xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi. Triển khai thực hiện mới 3 dự án: Hỗ trợ tiếp nhận công nghệ khai thác hải sản bằng lồng bẫy cải tiến cho ngư dân tại Khu kinh tế Dung Quất, Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng vùng nguyên liệu mía trên đất gò đồi và ứng dụng kỹ thuật trồng sản xen canh, thâm canh và luân canh.

Các nội dung, chương trình công tác nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT), cũng như việc tăng cường quản lý nhà nước về CNTT đã được chủ động triển khai thực hiện. Công tác quản lý nhà nước về báo chí và hoạt động báo chí ở địa phương từng bước đi vào nề nếp, có nhiều tin, bài có chất lượng, thực hiện đúng pháp luật đảm bảo được nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và định hướng được dư luận xã hội, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Ngành Viễn thông tiếp tục phát triển khá và ổn định so với cùng kỳ năm 2009.

**3. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, công tác nội chính tiếp tục được phát huy:**

Lực lượng vũ trang tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng”; phong trào thi đua “*Vì an ninh Tổ quốc*” gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ*”, với các khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết vững mạnh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “*Thi đua lập công, xứng danh truyền thống*”; “*Phong trào thi đua quyết thắng*”, đảm bảo thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; công tác tuyển quân đảm bảo các bước từ vận động, tuyên truyền đến việc giao nhận quân, đạt 100% kế hoạch đề ra. Công tác bảo vệ an ninh vùng biển được tăng cường, các lực lượng vũ trang đã chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, xử lý kịp thời và có hiệu quả các vụ việc xảy ra, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đạt kết quả tốt, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo của tỉnh.

Trên cơ sở Chương trình được phê duyệt, Sở Tư pháp đã thẩm định tính pháp lý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương đảm bảo chất lượng và thời gian. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện phổ biến pháp luật trên chuyên mục “18 giờ 30”,... Công tác quản lý, đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài được thực hiện nhanh chóng, đúng pháp luật. Hoạt động công chứng, chứng thực được thực hiện thường xuyên.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo và triển khai thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các Sở, ngành theo Chương trình đã được phê duyệt. Triển khai 69 cuộc thanh tra, kiểm tra kinh tế - xã hội và đã kết thúc 44 cuộc thanh tra hành chính tại 165 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện tổng giá trị sai phạm 7,966 tỷ đồng; đã kiến nghị thu hồi vào ngân sách Nhà nước 3,532 tỷ đồng, 95,727 ha đất; kiến nghị xử lý khác 4,434 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp với tổng số tiền 19 triệu đồng; xử lý hành chính 2 tập thể, 40 cá nhân và đề xuất nhiều kiến nghị chấn chỉnh việc chấp hành chính sách, pháp luật.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và kê khai bổ sung theo qui định của Chính phủ. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy chính quyền địa phương và Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên. Tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

Công tác xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong 06 tháng đầu năm tiếp tục được duy trì và mở rộng, tổng giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt trên 45 tỷ đồng với 34 chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế cộng đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường, hỗ trợ trẻ em nghèo, người khuyết tật. Công tác Lễ tân - Lãnh sự - Báo chí được thực hiện nhanh, gọn, đảm bảo tính trọng thị, chu đáo. Công tác bảo hộ ngư dân và tàu thuyền của tỉnh bị nước ngoài bắt giữ tiếp tục được duy trì thường xuyên

Tập trung chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, huyện, và thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện đúng nhiệm vụ phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại trên các lĩnh vực theo quy định của Chính phủ, đặc biệt là triển khai mô hình áp dụng một cửa liên thông hiện đại tại Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi. Nhờ đó đã tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các tổ chức, công dân đến quan hệ công tác; đảm bảo trật tự kỷ luật, kỷ cương hành chính trong bộ máy quản lý nhà nước. Tiếp tục thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 trên địa bàn tỉnh... Ban hành và chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của một số Sở, ban ngành cho phù hợp. Công tác cán bộ từ khâu quy hoạch, tuyển chọn, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo đúng quy trình của Đảng và Nhà nước. Công tác quản lý địa giới hành chính không có xảy ra tranh chấp, tuân thủ theo đúng quy định; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua khen thưởng và văn thư lưu trữ thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đã giúp các cấp, các ngành uốn nắn kịp thời các sai sót và phát huy mặt tích cực.

#### **4. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng:**

Phong trào thi đua "*Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh*", các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền thông qua các ngày lễ, hoạt động lớn như: phản ánh kịp thời các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm; các chủ trương, biện pháp của Nhà nước trong việc chống suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; Đặc biệt, tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về "*Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên*" và Chỉ thị của Ban Bí thư về "*Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ*", cuộc vận động "*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*" năm 2010, tổ chức học tập chuyên đề "*Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng đảng ta thật sự trong*

*sạch, vững mạnh*”, bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và cán bộ trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả về *nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên*; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện cơ bản kịp thời và có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu đã chú ý kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát rộng rãi hơn, góp phần đáng kể vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

### **5. Công tác dân vận, mặt trận, các hội đoàn thể tiếp tục được phát huy, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội:**

Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở cơ bản đã phát huy tốt hơn về vai trò tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác đã đề ra. Mặt trận và các hội, đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đa dạng các hình thức tập hợp nhân dân; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*”, phong trào được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, góp phần phát huy quyền làm chủ trực tiếp của dân, mang lại kết quả đáng khích lệ; Hội nông dân với phong trào “*Gia đình nông dân văn hóa*”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào “*Xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư văn hóa*”, phong trào “*Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc*”; Các cấp Hội cựu chiến binh trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phát triển mô hình “*Hội viên Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi*” gắn với việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước ở cấp hội cơ sở; phong trào “*Thanh niên tình nguyện, hiến máu nhân đạo*”; Công đoàn tăng cường xây dựng, phát triển các tổ chức trong doanh nghiệp, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động....

## **III. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO QUẢN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua:**

Quản triệt tinh thần Chỉ thị 17/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 62-KH/TU của Tỉnh ủy; Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển



kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2010, lập thành tích chào mừng các sự kiện quan trọng của tỉnh năm 2010, đặc biệt là quyết tâm thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tiến hành phân công Khối trưởng, Cụm trưởng thực hiện giao ước thi đua giữa các đơn vị, địa phương của tỉnh năm 2010. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành việc bình xét khen thưởng năm 2009, từ đó Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng; đồng thời chỉ đạo các Khối, Cụm thi đua, các đơn vị, địa phương tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua, phát động phong trào thi đua theo chỉ tiêu, nhiệm vụ, thi đua của các ngành, các lĩnh vực, chuyên đề năm 2010.

Quán triệt nội dung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện làm chuyển biến mạnh mẽ về công tác thi đua, khen thưởng theo hướng chất lượng, toàn diện trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Từ đó phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến trong phạm vi toàn tỉnh; đồng thời đó cũng là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các Hội đoàn thể nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, nhằm tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo nên kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các mặt kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Triển khai thực hiện nghiêm túc việc đăng ký giao ước thi đua và Cờ thi đua Chính phủ năm 2010 với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Cụm thi đua 6 tỉnh Duyên hải miền Trung theo quy định. Thực hiện nghiêm túc và kịp thời về chế độ thông tin, báo cáo và các hoạt động theo Quy chế của Cụm thi đua 6 tỉnh Duyên hải miền Trung đề ra.

Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn công tác thi đua, khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, để làm cơ sở thực hiện. Thực hiện nghiêm túc việc giải quyết, trả lời đơn thư khiếu nại về khen thưởng thành tích kháng chiến của công dân. Công tác tài chính, văn thư, lưu trữ, xác nhận thành tích kháng chiến, tiếp công dân được thực hiện thường xuyên nghiêm túc. Tiến hành xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp quan trọng và thành tích xuất sắc trong quá trình hình thành, xây dựng Khu Kinh tế Dung Quất, Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Quy chế của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Năm 2010, là năm tiến hành Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua các cấp tiến tới Đại hội thi đua tỉnh Quảng Ngãi lần thứ V (2006-2010), ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V năm 2010, ban hành các văn bản chỉ đạo, kế

hoạch, chương trình tổ chức Đại hội chuẩn bị đầy đủ các bước để tiến hành Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh vào tháng 7 năm 2010.

Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương và các đơn vị xét chọn Doanh nhân Việt Nam vàng năm 2009; triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng chuyên đề, thường xuyên, đột xuất theo kế hoạch. Triển khai thực hiện khen thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ, phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, khen thưởng thành tích có quá trình cống hiến trong các cơ quan, tổ chức đoàn thể, khen thưởng thành tích kháng chiến...

## **2. Công tác khen thưởng:**

Công tác thẩm định hồ sơ khen thưởng được thực hiện nghiêm túc theo Luật Thi đua, Khen thưởng; năm 2010 là năm tổng kết 5 năm phong trào thi đua theo kế hoạch nên số lượng đề nghị khen thưởng tăng lên nhiều, nhưng với sự cố gắng nỗ lực của cơ quan tham mưu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã khen thưởng và đề nghị khen thưởng đúng quy trình và thời gian quy định, cụ thể như sau:

- Có 07 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ; đề nghị 03 cá nhân tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 52 tập thể và 146 cá nhân tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 18 tập thể và 44 cá nhân đề nghị tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động các hạng.

- Có 126 tập thể được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh; 560 tập thể và 915 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 356 tập thể được tặng Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc và Danh hiệu thi đua quyết thắng cấp tỉnh; 210 cá nhân được tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

- Việc xét khen thưởng thành tích trong hai cuộc kháng chiến trong nhiều năm qua đã được chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Hầu hết các đối tượng có công trong hai cuộc kháng chiến được xem xét, giải quyết kịp thời xứng đáng với quá trình cống hiến và công lao đóng góp.

Ngoài ra, tỉnh còn hiệp y đề các Bộ, ngành Trung ương khen thưởng và trình Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc các cơ quan của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

## **3. Công tác tổ chức, bộ máy và biên chế làm công tác thi đua, khen thưởng:**

Về tổ chức, bộ máy và biên chế làm công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Nghị định số 13 và 14 của Chính phủ ở các cấp trong tỉnh từng bước ổn định; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng đã phát huy vai trò tham mưu về triển khai thực hiện công tác thi đua, khen

thường trong toàn tỉnh. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp được kiện toàn, cơ bản đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2010, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong tỉnh đã diễn ra sôi nổi và rộng khắp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo kế hoạch và theo chuyên đề một cách thiết thực và phù hợp. Các Khối, Cụm thi đua đều triển khai tổ chức ký kết giao ước thi đua và được công khai hóa qua các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; từ đó các cấp, các ngành, các địa phương đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua trên nhiều lĩnh vực và đã được cán bộ, công chức viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng, góp phần làm cho phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh được duy trì thường xuyên tạo động lực trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2010.

Bên cạnh kết quả đạt được như trên, phong trào thi đua và công tác khen thưởng vẫn còn những tồn tại cần phải khắc phục đó là: Phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, chưa đi vào chiều sâu, một số chương trình công tác trọng tâm, trọng điểm ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được quan tâm phát động thực hiện; chưa chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến, từ đó chưa phát huy được tác dụng là tấm gương sáng cho các tập thể và mọi người noi theo. Cho nên cần phải có sự quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức của cấp ủy Đảng, chính quyền đến các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và coi đó là mục tiêu phấn đấu cần phải đạt và vượt trong năm kế hoạch, góp phần quyết định thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 của tỉnh.

## **Phần II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2010**

#### **1. Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng:**

a) Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng kế hoạch phân công Khối trưởng, Cụm trưởng thực hiện giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2010, kế hoạch về phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2010 và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ngãi lần thứ V (2006-2010); đồng thời đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; tổ chức sâu rộng công tác tuyên truyền, biểu dương khen thưởng nhân rộng điển hình tiên tiến, từ đó xét đề nghị các cấp khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc và công nhận công trình, sản phẩm

mới trong các đợt thi đua tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua, bình xét khen thưởng năm 2010.

b) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các hoạt động Cụm thi đua 6 tỉnh Duyên hải miền Trung đề ra trong năm 2010.

c) Ban hành Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo Thông tư số 01/2010/TT-BNV ngày 16/04/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Rà soát bổ sung, sửa đổi Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh theo tinh thần Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

đ) Tiếp tục triển khai thực hiện khen thưởng cho các đối tượng có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể theo tinh thần Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; tiếp tục triển khai thực hiện khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng tại địa phương; đề nghị tặng Kỷ niệm chương cho các Chiến sỹ bị địch bắt tù đày cho các trường hợp thuộc tỉnh theo quy định. Chỉ đạo các Khối, Cụm thi đua của tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời biểu dương, khen thưởng thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trong năm 2010. Tiến hành tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần VIII trong năm 2010.

e) Chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện tốt về công tác tổ chức, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ở cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.

## **2. Nội dung thi đua:**

Phát động thi đua theo Kế hoạch từ đầu năm, trong đó tập trung vào một số nội dung cụ thể sau đây:

a) Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, không để xảy ra tăng đột biến về giá, khan hiếm hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống; đảm bảo an sinh xã hội. Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về thủ tục hành chính, nguồn nhân lực,... tạo điều kiện thuận lợi nhất để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

b) Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, các công trình lớn, trọng điểm của tỉnh và giải ngân vốn đầu tư, vốn Trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2010. Đồng thời, thực hiện rà soát và

tổng hợp nhu cầu ứng vốn năm 2011 của các dự án, các công trình quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ để đưa vào sử dụng trong năm 2010.

c) Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2010 đảm bảo đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống; tổ chức thực hiện các biện pháp chống hạn, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô; đề cao cảnh giác và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Đẩy nhanh tiến độ đo đạc thành lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác. Tăng cường công tác thi hành pháp luật về môi trường.

d) Tiếp tục thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi theo Nghị quyết 06/NQ-TU của Tỉnh ủy, chuẩn hóa tiêu chuẩn trình độ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao, nhất là việc triển khai Đề án tăng cường nhân lực cho UBND các xã thuộc 06 huyện miền núi để thực hiện tốt Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng gọn nhẹ, công khai, minh bạch.

đ) Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai các biện pháp trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; kiểm chế tai nạn giao thông. Triển khai công tác gọi công dân nhập ngũ đợt II năm 2010, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

e) Phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 khảo sát, xây dựng khu kinh tế - quốc phòng huyện Lý Sơn thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, đảo của tỉnh, tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh phòng, chống tàu thuyền nước ngoài xâm phạm lãnh hải trái phép và sử dụng vật liệu nổ đánh bắt hải sản; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát ngư dân và tàu thuyền khai thác thủy sản trên biển, xử lý kiên quyết đối với các phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không có biển số nhằm hạn chế rủi ro về tính mạng và tài sản của ngư dân; chú trọng công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển.

f) Công tác xây dựng Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường các hình thức nhằm tập hợp, vận động nhân dân, tập trung đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua tham gia tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 22-NQ/TW về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" và Chỉ thị của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ", Nghị quyết Trung ương về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức

*Hồ Chí Minh*". Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh ;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND tỉnh Quảng Nam (Trưởng Cụm thi đua 6 tỉnh Duyên hải miền Trung năm 2010);
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Hội, Đoàn thể tỉnh;
- Các thành viên HĐĐKT tỉnh;
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;
- BCĐ Phòng, chống tham nhũng tỉnh;
- Các Doanh nghiệp được chia khối thi đua;
- Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CPVP, KTTH, CB;
- Lưu: VT, NC<sub>nvluy347</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Sơn**